

Picnic Ái Hữu Công Chánh Nam Cali



Đầu mùa thu năm nay, miền Nam Cali họp mặt gia đình Công Chánh để chung vui trong một buổi Picnic tại Garden Grove, cách Litte Saigon chưa đầy 1Km. Trong buổi tiệc mùa Xuân vừa qua, anh chị em đã đồng ý họp mùa Hè tại San Diego, nhưng rồi ngại đường xa, anh chị em không tham dự đông đúc, nên AH Nguyễn Tấn Thọ “trả bánh” về sân cũ, một Park ở trung tâm, tiện cho anh chị em từ Los Angeles cũng như San Diego đến dự.

Trên 80 AH và gia đình cùng thân hữu tham gia buổi Picnic, đặc biệt có cụ Nguyễn Mạnh Tiệp năm nay gần 80 tuổi, ngồi xe lăn do con gái và rể thảo đưa đến và cùng chung vui.

Địa điểm họp mặt rộng rãi, mát mẻ, có đầy đủ tiện nghi (phải giữ chỗ trước và trả tiền vào cửa) lại gần “chợ Saigon” nên bà con mua đủ thức ăn ngon lành, nóng hổi (kể cả 1 con heo quay và xôi vò).

Hàn huyền thăm hỏi, vui mừng gặp lại nhau, và sau khi dùng lunch, một số AH được giới thiệu lên nói chuyện: AH Nguyễn Xuân Hiếu nói về tình hình làm ăn, xây dựng ở Việt Nam. Anh đã có dịp về thăm nhiều lần, có nhiều nhận xét trung thực về việc đầu tư, phát triển kinh tế.... AH Nghiêm Phú Phát, mới qua hơn một năm, đã tham gia nhiều trong hoạt động của cộng đồng ở Nam Cali, cũng như sinh hoạt văn nghệ là sở trường của anh; AH

Phạm Ngọc Lân nhân dịp này thông báo buổi họp mặt của Hội Khoa Học Kỹ Thuật để bầu lại Hội Đồng Quản Trị.... Sau cùng AH Lê Khắc Thí trình bày về Lá Thư và cho biết Ban Phụ Trách Bắc Cali đã gửi Bản Tin 64 hai tuần trước, sớ dĩ anh em chưa nhận được vì gửi Bulk Rate (tiền nào của đó). Bản Tin 64 được tăng cường nhiều trang, bài vở, tin tức phong phú, trình bày trang nhã, chữ in thật sắc sảo (cũng là tiền nào của đó), xin hoan nghênh BPT. Về tương lai Lá Thư, tương lai Ái Hữu Công Chánh, AH Thí không lạc quan nhiều như AH Bửu Hiệp phát biểu trong Bản Tin kỳ rồi, tuy nhiên cũng hy vọng giữ được phong độ tốt đẹp hiện nay trong một thời gian nữa, nếu anh chị em Ái Hữu khắp nơi còn tha thiết với Lá Thư, còn muốn liên lạc gặp gỡ nhau và ủng hộ các BPT. Qua năm 1995, Lá Thư tròn 20 tuổi có thể là “tuổi thọ” cao nhất của một tờ nội san ở hải ngoại, đó là một thành tích tốt đẹp nên duy trì, đừng nên để Lá Thư mai một.

Nhân dịp Picnic này, tập “ít Bài Thơ Cổ, Vài Chuyện Cũ” do cụ Hoàng Đạo Lương ghi chép và chú thích gồm 150 bài, trên 220 trang giấy nhỏ đã được giới thiệu với anh chị em để xin cho biết ý kiến về việc ấn hành và phổ biến món quà mà AH đàn anh Hoàng Đạo Lương có nhã ý tặng AHCC... Anh chị em thấy nên in thành tập để gửi cho AH khắp nơi cùng thưởng thức, cùng hãnh diện là gia đình Công Chánh có một đàn anh đạt được tuổi thọ cao (94 tuổi) mà còn minh mẫn, sưu tầm và ghi chép theo trí nhớ những thơ cổ, chuyện cũ rất có giá trị trong lãnh vực văn chương, góp phần vào việc duy trì văn hóa Việt Nam ở hải ngoại.

Trước khi chia tay ra về, AH Thí không quên nhắc đến AH Lưu Văn Quế, tuy đã ngoài 70 (một chút) nhưng rất hăng hái lo việc AH, từ Lá Thư đến các buổi họp mặt của AH Nam Cali, khi nào anh cũng lo liệu mọi việc chủ đạo, không nề hà khó nhọc. Anh chị em đã hoan nghênh nhiệt liệt AH Quế. Riêng bản danh sách AHCC, mà nhiều anh em mong đợi, AH Hiệp cho biết là sẽ đăng vào Lá Thư số 65.

Bản danh sách này do AH Lý Đãi soạn và cập nhật thường xuyên, một công việc làm kiên nhẫn và đầy thiện chí của anh Đãi và cũng nhờ sự tiếp tay của AH địa phương thông báo địa chỉ thay đổi của AH trong vùng.

Cũng như thường lệ, trong những buổi họp mặt, anh chị em đã ủng hộ tài chánh để BPT có phương tiện tiếp tục phát hành Lá Thư.

ĐẠI DIỆN AH NAM CALI
LÊ KHẮC THÍ
10-10-94